

ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ :	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์ :	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย (Savings Care Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์ :	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ระยะเวลาการฝาก :	ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
วันเดือนปี :	15 เมษายน 2563
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด (บาท)	เปิดบัญชีครั้งแรก 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวน
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย :	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 เท่ากับ 0.125% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ https://www.tmbbank.com/rates
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย :	ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและธันวาคม หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ หากดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : 365 หรือ 366 วัน
เงื่อนไขหลัก :	<ul style="list-style-type: none"> เปิดบัญชีครั้งแรก 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวน ลูกค้าที่เปิดบัญชีและได้รับสิทธิคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นจะต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี ณ วันเปิดบัญชี โดยต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา โดยไม่เป็นบัญชีร่วม/และ/หรือ/เพื่อ/โดย/นามแฝง ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชี แต่จะได้รับวงเงินคุ้มครองรวมทุกบัญชีสูงสุด 3,000,000 บาท
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย :	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีที่เปิดบัญชี 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีทั่วโลกตลอด 24 ชม. โดยคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์และไม่รวมการรักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุในวันที่เปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองทันที ตามยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่เปิดบัญชี รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามข้อตกลงและข้อยกเว้นสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อบ.2) ไม่สามารถทำธุรกรรมทาง ATM, การชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment), การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน E-Payment, การโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT/SMART) ผ่านช่องทาง Internet Banking หรือ TOUCH ได้ ไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (Direct Debit) ไม่สามารถนำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นได้ แต่สามารถเป็นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได้
ค่าธรรมเนียม :	บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ ต่ำกว่า 2,000 บาท มีค่าธรรมเนียมบัญชี 50 บาทต่อบัญชีต่อเดือน
ช่องทางในการติดต่อ :	หากท่านมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยทุกสาขา หรือ Contact Center 1558 หรือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 02-308-9300
ข้อควรระวัง :	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ โดยต้องเปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ ณ สิ้นวันมีจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมถึงการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย, ไม่รวมถึงการรักษา พยาบาล, ไม่รวมการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
ประเภทประกันภัย :	กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงิน
ชื่อบริษัทประกันภัย :	บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ :	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย :	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในบัญชี ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีและไม่ต้องตรวจสุขภาพ 2. กรณีผู้ฝากเงิน เปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี ผู้ฝากเงินจะได้รับคุ้มครองตามเฉพาะบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในบัญชี ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน จนเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร รวมผลประโยชน์สูงสุดจากทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์ 3. กรณีผู้ฝากเงินประสบอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองตามการประกันอุบัติเหตุนี้ มากกว่า 1 ครั้งต่อปี จำนวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฝากเงินได้รับความคุ้มครองตามจำกัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท จนถึง 10 สิงหาคม 2564 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.tmbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยทุกสาขา